

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 29 มิ.ย. 2561 หน้า 11 เรื่อง โรงไฟฟ้าชีวมวล

## กฟผ.ต้านRPSฮอบไฟฟ้าใต้ สหภาพฯระดมค้าน30มิ.ย.

วานนี้ (28 มิ.ย.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟผ.) หรือ PEA เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกระทรวงพลังงานถึงแนวทางการจัดตั้งบริษัท Regional Power System หรือ RPS เพื่อบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย กฟผ.ยืนยันไม่ได้คัดค้านการจัดตั้ง หากแต่รูปแบบได้เสนอให้เป็นการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเป็นหลัก ส่วนการจำหน่ายยังคงเป็นหน้าที่ของ กฟผ. เช่นเดิม

"การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเป็นนโยบายกระทรวงพลังงานที่ต้องการสร้างความมั่นคง ดังนั้นมีแค่ที่เขาสอนคือการใช้ RPS ดูแลการผลิตที่จะให้วิสาหกิจชุมชนจัดหาวัตถุดิบชีวมวลในพื้นที่ป้อนสร้างรายได้แต่การจำหน่ายไฟฟ้าก็จะฝากกฟผ.เพื่อให้เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศส่วนที่กฟผ.อยู่ และจะพัฒนาระบบสายส่งเป็นสมาร์ตกริดให้รองรับได้ดีขึ้น ซึ่งกระทรวงพลังงานก็เห็นด้วย รวมถึงจะไม่โอนผู้ใช้ไฟ 5 แสนรายเข้าสังกัดRPS" นายเสริมสกุลกล่าว

อย่างไรก็ตาม เรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้นที่เบื้องต้นระบุว่า จะมีกองทุนเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานถือ 51% และที่เหลือ 49% ให้ กฟผ. และ กฟผ. ถือฝ่ายละครึ่ง และมีวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง ก็จะเข้ามาถือแทนกองทุนอนุรักษ์ฯ นั้นยังไม่ได้สรุป ซึ่งชัดเจนนัก รวมไปถึงว่าผลิตไฟชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดใต้ ประมาณ 200-300 เมกะวัตต์นั้น จะขายไฟในอัตราเท่าใด ฯลฯ ซึ่งยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องหารือกันต่อ ส่วนหน่วยงานภาคใต้ที่คัดค้านนั้น ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจไปแล้ว

นายสมชาย อัครภักดิ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สร.กฟผ.) ภาคใต้ เขต 3 กล่าวว่าการพิจารณาการสหภาพภาคใต้ ได้กำหนดยกระดับเคลื่อนไหวคัดค้าน 7-8 ระดับโดยจะเริ่มนำร่องในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ที่กระทรวงพลังงาน กฟผ. พื้นที่ภาคใต้ประมาณ 500 คน มารวมตัวกันที่ กฟผ.เขตจ.ยะลา เพื่อร่วมทำกิจกรรมคัดค้าน ขณะเดียวกันได้ส่งรายชื่อจากพนักงานใน 6 จังหวัดภาคใต้ และจะขยายผลทุกภาคเพื่อทำหนังสือยื่นถึงนายกรัฐมนตรี

นายวิบูลย์ อภรณ์ศิริชัย ผู้จัดการ กฟผ. กล่าวว่า จากการหารือเรื่อง RPS นั้นยังต้องหารือในรายละเอียดต่างๆ อีกค่อนข้างมากเพื่อให้เกิดความชัดเจนซึ่งคิดว่ายังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรที่จะสรุปความชัดเจน โดยนโยบายดังกล่าวมาจากภาครัฐที่ต้องการสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าและรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ 3 ภาคใต้

สำหรับในโอกาสรับตำแหน่งผู้จัดการ กฟผ. คนที่ 14 นายวิบูลย์ ระบุว่า กฟผ. ด้วย Disruptive Technology ทำให้พลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบมากขึ้นส่งผลกระทบต่อรายได้ กฟผ. ดังนั้น จึงต้องปรับตัวทั้งแนวทางการบริหารที่ต้องหาพันธมิตรเพิ่มขึ้น ซึ่งได้มีการลงนามแล้วทั้ง ปตท. เบริออสซิซิ บาลา และลดขนาดองค์กรให้สอดคล้องกับอนาคต โดยใน 4-5 ปีข้างหน้า จะลดพนักงานเหลือ 1.6 หมื่นคน จากปัจจุบัน 2.2 หมื่นคน

"การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) 1.5 ล้านตันนั้น อยู่ระหว่างการเตรียมการความพร้อมสำหรับการรองรับซึ่งแผนดำเนินงานจะเสร็จในสิ้นปีนี้โดยม.ดี กฟผ. ไม่ได้ระบุว่าต้องนำเข้าภายในปี นี้แต่อย่างไร" ผู้จัดการ กฟผ. กล่าว